

ชื่อเรื่อง	ขบวนการสร้างเอกภาพคริสตชนโปรเตสแตนต์ และคาทอลิกในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	จันทร์แรม ชัยศรี
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ศาสนาจารย์ โรเบิร์ต คอลลินส์
วันที่อนุมัติผลงาน	27 มีนาคม 2555
จำนวนหน้า	97 หน้า
คำสำคัญ	เอกภาพ

#### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “ขบวนการสร้างเอกภาพคริสตชนโปรเตสแตนต์และคาทอลิกในจังหวัดเชียงใหม่” โดยที่ผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนออกเป็น 6 บท ดังนี้

บทที่ 1 “บทนำ” เป็นการศึกษาความเป็นมา ความสำคัญ และเหตุของแรงจูงใจในการศึกษา ตลอดจนถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษาเรียนรู้ การวิจัย และคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยที่ผู้ทำการศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมในขบวนการเอกภาพและมีความปรารถนาที่จะศึกษาถึงความเป็นมา รวมถึงการร่วมกิจกรรมเพื่อจะเข้าใจถึงขบวนการ ความหมาย และความสำคัญ สามารถนำหลักการที่ได้รับจากศึกษามาขยายผลในการเขียนข้อมูลข้อเท็จจริง และนำไปประกอบการประยุกต์ใช้ในชีวิตการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ในสถาบันและในคริสตจักรได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยความรักความสามัคคีที่มีต่อกันฉันพี่น้องกับคริสตชนที่อยู่ต่างนิกาย

บทที่ 2 “ศึกษาขบวนการสร้างเอกภาพของคริสตชนในจังหวัดเชียงใหม่” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคำว่า เอกภาพ ทั้งในแง่ของความเข้าใจของคนทั่วไป และความหมายทางด้านศาสนศาสตร์ อีกทั้งศึกษาถึงความเป็นมาของคริสตชนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายโรมันคาทอลิกในเชียงใหม่ และยังศึกษาถึงความเป็นมาของขบวนการสร้างเอกภาพคริสตชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและชัดเจน ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากแหล่งข้อมูลในด้านเอกสารและงานวิจัยของผู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจากประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่มีส่วนร่วมในขบวนการตั้งแต่สมัยเริ่มแรกบางท่าน โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

บทที่ 3 “เอกภาพคริสตชนในมุมมองพระคัมภีร์พระธรรมเอเฟซัส 4:1-6” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายในหลักศาสนศาสตร์ได้อธิบายถึงความเป็นเอกภาพของคริสตชน โดยผู้ศึกษาพยายามศึกษาค้นคว้าและได้เขียนถึงคำอธิบายจากนักวิชาการหลายท่านที่เคยอธิบายไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในชีวิตจริงของคริสตชน และนำมาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมในเอกภาพของคริสตชนต่อไป

บทที่ 4 “ระเบียบวิธีวิจัย” เป็นการศึกษาถึงวิธีการทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารที่มีผู้รู้ได้จัดทำไว้ก่อนแล้ว และจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่เคยทำการวิจัยมาบ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงที่มีการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องและชัดเจน

บทที่ 5 “การวิจัยและผลการวิจัย” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยโดยตรง จากการใช้แบบสอบถามโดยให้คริสตชนบางคนได้ตอบแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผลที่ได้รับ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากการมีส่วนร่วมของคริสตชน ในแบบสอบถามได้ถามถึงเรื่องของความหมาย ความเข้าใจและความสำคัญของเอกภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเอกภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บทที่ 6 “สรุปผลของการศึกษาและเสนอแนวทาง” เป็นการศึกษาสรุปประเด็นความหมาย ความเข้าใจและความสำคัญของเอกภาพคริสตชนโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพระคัมภีร์ได้สอนและย้ำเตือนให้คริสตชนได้ครองความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวกัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในเรื่องเอกภาพคริสตชนต่อไปในอนาคต เพื่อให้

คริสตชนได้ตระหนักถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยอาศัยหลักข้อเชื่อและการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือให้มีความรักและสามัคคีต่อกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

PAYAP UNIVERSITY